

# งานเปิดตัวหนังสือเข็มทิศชีวิตมั่งคั่ง

การมีชีวิตที่เป็นอิสระทั้งทางการเงินและจิตใจ เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเราทุกคน

ครูอ้อย จิตินาถ ณ พัทลุง ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวหนังสือ เข็มทิศชีวิตมั่งคั่ง เล่มที่5 ในชุดหนังสือ เข็มทิศชีวิต

วัน อังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2555

เวลา 15.00 น.

ที่ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ( เติร์ดชั้นเดิม ) ซ้างโรงพยาบาลพระราม9 ห้องวาสนา

ร่วมพูดคุย แบ่งปัน ประสบการณ์จากห้องเรียนเข็มทิศชีวิตมั่งคั่ง

โดย

โชม ก้องเกียรติ โชมศิริ ผู้กำกับภาพยนตร์ ฉื่อน ไชยา อังธพาล

กบ พิมลรัตน์ พิศลยบุตร

ชนมจีน กามิกาเซ่

ฟ้า ชัญชร สาครจันทร์ มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส

ครูแพม ลลิตา แห่ง ซุปเปอร์สตาร์อคาเดมี่

ครูเงาะ AF

โบโบ้ Three Kings and the Babe

อาด้อยคู่ย พุทธชาติ พงศ์สุชาติ

น้องเก้ ประภาวดี นักยกน้ำหนักหญิงเหรียญทองโอลิมปิกของไทย

เปิดตัวหนังสือพร้อมดีวีดี ภาพยนตร์สารคดี เข้มทิศชีวิตมั่งคั่ง การเก็บภาพชีวิตของผู้คนจากหลายร้อยชีวิต นานกว่าหนึ่งปี มาเป็นสารคดี เล่าเรื่องราว เหตุผลที่มา ของการที่คนขังตัวเองไว้ในความขาดแคลน ไม่มีเงิน ไม่มีความรัก ไม่มีความสุข

พร้อมภาพนาฬิกาปลุกชีวิต อย่างอัศจรรย์ทันทีที่ผู้คนเกิดความเข้าใจ และได้ให้อภัยที่ลึกซึ้งที่สุด คือการให้อภัยตัวเอง

ปฏิกิริยาของชีวิต เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที ที่พลิกชีวิตผู้คน ให้ส่งมอบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด เพื่อคนที่เรารัก และรักเรา

PRESS KIT หนังสือเข้มทิศชีวิตมั่งคั่ง

ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง เปิดตัวหนังสือและภาพยนตร์สารคดีใหม่ล่าสุด เข้มทิศชีวิตมั่งคั่ง เป็นเล่มที่5 ของหนังสือชุดเข้มทิศชีวิต ซึ่งมียอดขายกว่า 1,300,000เล่ม

ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง นักเศรษฐศาสตร์ ผู้เขียน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงทุกด้านทั้ง ในฐานะ นักธุรกิจ วิทยากรสอนธรรมะ และ วิทยากรสอนเรื่องความสำเร็จและศักยภาพสูงสุด ให้กับนักธุรกิจและองค์กร กล่าวว่า

“ปัจจุบันนี้มีคนจำนวนมาก ปฏิเสธเงินบอกตัวเองว่าแค่นี้พอ แต่กลายเป็นเขาต้องทำงานที่ไม่รักเพื่อเงิน ไม่มีเวลาดูแลตัวเองและคนที่รัก ทำงานหนักใช้เวลานาน แต่ไม่ทำด้วยใจ และไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลสำเร็จ จึงได้ผลตอบแทนน้อย ต้องใช้ชีวิตเหมือนหนูถีบจักร วิ่งผ่อนบ้านรถหนี้ ทำงานหนักเท่าไรก็หาเงินไม่เคยกพอ ทั้งที่ไม่ชอบคนมีเงิน แต่ต้องใช้ชีวิตตามข้อจำกัดด้านการเงิน ถูกเงินกดเอาไว้”

“ จากการสอนในห้องเรียนเข้มทิศ พบว่า หลายคนบอกว่าเกลียดเงินเกลียดคนรวย แต่ต้องใช้ชีวิตไล่ล่าเงิน ตามข้อ

จำกัดทางด้านการเงิน ไม่มีอิสรภาพและไม่มีเวลาที่จะทำสิ่งที่รักไม่มีเวลา เพิ่มพูนปัญญา เพราะข้อจำกัดด้านการเงิน ”

“ ประเทศไทยของเรา มีคนในระดับโลกน้อย มีคนที่ทำงานแบบสร้างตำนานไม่มาก เพราะเรากดกันไว้ว่าอย่าทะเล่เยอ ทะยาน อย่าอยาก ลืมไปว่าเรากำลังกดความคิดสร้างสรรค์ กดความสุขในงาน ความรักงาน กดการทำประโยชน์ ซ่อนตัวไว้ อยากเป็นแบบเกาหลี ดูหนังเกาหลี ฟังเพลงเกาหลี แต่ไม่กล้าฝันให้ไกลไปให้ถึง ใช้ชีวิตแบบเบื่อบุ้ใช้เวลา อยู่กับเฟซบุคอย่างซังกะตาย เพราะไม่รู้ว่าจะความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม ความดีงามและความสำเร็จไปด้วย กันได้”

“ เราทุกคนมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระทางการเงินและจิตใจ”

“ เราทุกคนมีศักยภาพที่จะมีชีวิตที่มีความสุข ประสบความสำเร็จ ได้ทำสิ่งที่เรารัก มีเวลากับครอบครัว มีเวลา ภาวนาดูแลสุขภาพกายใจของตัวเอง”

“ มีเหตุผลว่า ทำไมคนจำนวนมาก ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ คนอื่นทำได้ทำไม ตัวเองทำไมไม่ทำไร ในขณะที่คนอื่นก็แบบ ทำเรื่องยากให้เป็นง่าย ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้สำเร็จเป็นประโยชน์กับโลกกับผู้คน คนที่ทำงานสำเร็จ สร้าง ประโยชน์ให้โลก ทำให้ชีวิตคนดีขึ้น เขาต้องรักงานของเขามีความสุขที่ได้ทำและรู้วิธีทำงานสำเร็จ ความคิดสำเร็จ เป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่ยิ่งเราฝึก กล้ามเนื้อความสำเร็จของเรายิ่งแข็งแรง เข้มทิศชีวิตมั่งคั่งบอกรวิธิ”

“ มีวิธีคิดบางอย่างในการทำธุรกิจ ที่เราทุกคนต้องรู้วิธีคิดวางแผน วิธีการวางใจ อย่างถูกต้อง ประสบความสำเร็จ มีความสุข ตั้งแต่ก่อนทำ ระหว่างทำ และทำจนสำเร็จ”

เข้มทิศชีวิตมั่งคั่ง ให้คำตอบ ว่าคนดีประสบความสำเร็จได้ไหม คนรวยต้องไม่ตัจจริงหรือไม่ คนที่ทำงานสำเร็จแปลว่า มีความอยากไม่รู้จักพอหรือเปล่า ไปจนถึงการให้เข้มทิศความคิด การสร้างความสำเร็จที่มีความสุข อย่างมั่นคง ยั่งยีน

“ความล้มเหลวในการทำงานของคนแต่ละคน ไม่ใช่แค่ทำร้ายองค์กร และระบบธุรกิจ แต่ยังมีผลไปถึงความสุขของครอบครัวและความมั่นคงของประเทศ เวลาที่คนยึดติดกับงาน รู้สึกล้มเหลว เบื่อหน่าย ผิดพลาดในงาน ส่งผลมาถึงชีวิตครอบครัว และสังคม”

“ปัจจุบัน มีคนจำนวนมากตีความผิด ระหว่างความอยาก กับความรักงานใส่ใจจนทำงานให้สำเร็จ คนมากมายซ่อนความล้มเหลวในการทำหน้าที่ของชีวิตไว้หลังคำว่าพอ ใช้คำว่าพอและปล่อยวางเป็นข้ออ้างในการไม่ใส่ใจในงาน ไม่ใช้ปัญญาในการศึกษาหาความรู้ในงาน ไม่มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ บกพร่องในหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ ทำให้ไม่มีกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการดูแลครอบครัว ดูแลคนที่รัก ดูแลชีวิตตัวเอง ขาดความมั่นคงในชีวิต ทั้งจิตใจและการเงิน”

“ผลลัพธ์ในชีวิตที่ไม่ดีมาจากมุมมองที่ผิด เราก็แก้ตรงมุมมอง การทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องทำให้ชีวิตเรายอดเยี่ยมในทุกทาง”

“ครูอ้อย ศึกษาศาสตร์ต่างๆทางด้านจิตใจที่มีชื่อเสียงของโลก เพื่อนำมาเคลื่อนให้คนที่มาปรึกษาเคลื่อนชีวิตของพวกเขาออกจากปัญหาไปสู่จุดที่ดีที่สุด เพื่อคนที่เขารัก มีครอบครัวมั่นคง แต่ศาสตร์ต่างๆนั้น เรียนไปได้ไม่รู้จัก แต่พุทธศาสตร์นั้นมีคำตอบจบในตัวเอง”

“ปัจจุบันในต่างประเทศมีศาสตร์เกี่ยวกับความสำเร็จจำนวนมาก แต่ครูอ้อยพบว่าการประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องประกอบด้วยพุทธศาสตร์ด้วย ความสำเร็จจึงเป็นความสำเร็จที่มีความหมาย มีความสุขอย่างยั่งยืน”

“การผสมกันระหว่างความสำเร็จทางโลกและทางธรรม เพื่อให้คนไทยกล้าคิดทำสิ่งที่ตั้งมยิ่งใหญ่มาก มีความคิดสร้างสรรค์ นำพาประเทศของเราให้รอด ไม่เสียเอกราชทางเศรษฐกิจ บ้านเมืองของเรามีคนเก่งๆจำนวนมาก แต่การถูกปลุกฝังของสังคมบางอย่างทำให้ประเทศของเรามีนักคิด นักธุรกิจ นักสร้างสรรค์ระดับโลก หรือระดับเอเชีย น้อยกว่าที่ควร แต่มีคนที่ไม่มีความสุขในการทำงานจำนวนมาก ทั้งที่คนไทยของเรามีความสามารถไม่แพ้ใคร”

“ หากประเทศของเรามีข้าราชการที่คิดทุกวันว่าจะบริหารงานของราษฎร จะทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นด้วยมือของตัวเองได้อย่างไร มีคนออฟฟิศที่เห็นว่าทุกอย่างที่ดีเป็นไปได้ หุ่นความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานเป็นตำนาน มีคนธรรมดาที่เห็นตัวเองเป็นผู้นำ สร้างธุรกิจเล็กๆขึ้นมา ครอบครัวยิ่งแข็งแรง สังคมแข็งแรง ประเทศของเราก็จะแข็งแรง”

“ ลูกของเราไม่ต้องไปวิ่งหาวีรบุรุษที่ไหน เพราะหาได้ในพ่อแม่ของตัวเอง”

หนังสือเข็มทิศชีวิตมั่งคั่ง ยังแถมวีดิทัศน์ภาพยนตร์สารคดีเพื่อความสำเร็จ ที่เก็บภาพชีวิตและการเดินทางเติบโตทางความคิดของคนนับหลายพันชั่วโมง จากห้องเรียนเข็มทิศ ร้อยเรียงโครงสร้างการสื่อสารในทีวีติดตามระบบจิตใต้สำนึก เพื่อให้ทุกคนที่ได้ดู คลื่นคลายสิ่งที่อยู่ใใจ แก้ไขความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับเงิน ได้เปิดศักยภาพสูงสุดของตัวเอง มีชีวิตอย่างมีความหมายมีพลัง

ที่สำคัญที่สุด คือ ครูอ้อยได้ออกแบบ โบว์ชาร์ต หรือ แผนธุรกิจรูปโบว์ Compass Business Model ที่จัดทรัพย์สินทางปัญญาไว้ โดยครูอ้อย เพื่อออกไปเผยแพร่ในโลก ว่าคนไทยคิดโดยมีฐานเดิมจากฆราวาสธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรา หาเงินอย่างมีปัญญา ใช้เงิน แบ่งปัน และเก็บออมเพื่อลงทุนต่อ ผสานกับการวาดแผนธุรกิจเป็นภาพง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถใช้โบว์ชาร์ตเพื่อวางแผนธุรกิจให้สำเร็จอย่างรอบคอบรัดกุม เพราะการวางแผนที่เหมาะสมก้าวข้ามปมในใจช่วยเอื้อกับความสำเร็จที่มั่นคง โดยจะนำโบว์ชาร์ตออกไปเผยแพร่ให้ไปรู้จักในตลาดโลก

เมื่อถามถึงงานในปัจจุบันและในอนาคต ครูอ้อยจินตนาการ ตอบว่า

ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเข็มทิศชีวิตและอาศรมสารนาถ ซึ่งทำงานด้านผลิตหนังสือ สื่อคุณภาพ

เป็นวิทยากรและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเข็มทิศเอ็นแอลพี ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึก ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดด้านการคลี่คลายปมชีวิตและสร้างความสุขความสำเร็จ อย่างยั่งยืน ให้กับคนทำงานและองค์กร

เป็นผู้ก่อตั้งสมาพันธ์ไลฟ์โค้ชเข็มทิศจิตใต้สำนึก ที่มี ดร.จูน มโนมัยพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาพันธ์ เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ดำเนินการสอน อบรมสร้างแรงบันดาลใจ ฟรี ให้หน่วยงานราชการ ทหาร มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล คนที่ประสบภัย เช่นน้ำท่วม คนในคุก จัดกิจกรรมความสุข ให้ ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปครั้งละหลายพัน

คน หลายครั้งต่อปี

เป็นเจ้าของภาพและเจ้าของโครงการเข็มทิศภาวนา ที่จัดภาวนาในรีสอร์ททสนามกอล์ฟ ให้กับคนครั้งละ 300 คนต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ปัจจุบัน ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง กำลังดำเนินการแปลหนังสือเข็มทิศชีวิต เป็นภาษาต่างๆออกสู่ตลาดโลก เพื่อนำภูมิปัญญาชาวพุทธและไทยออกไปให้โลกรู้จัก

พร้อมกับโครงการสร้างไลฟ์โค้ชไทยออกสู่ตลาดโลก ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของการดูแลจิตได้สำนึก เป็นศูนย์โค้ชซึ่งที่ปรึกษาด้านจิตใจแหล่งใหญ่ของโลก

หนังสือเข็มทิศชีวิตมั่งคั่งและชุดเข็มทิศชีวิตทั้ง5เล่มปัจจุบันมีจำหน่ายทั้งในร้านหนังสือทั่วไปและในรูปแบบของหนังสืออีเล็คทรอนิกส์ (E-Book)

ติดตาม ผลงาน ของครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง เข็มทิศชีวิตมั่งคั่งได้ ที่ร้านหนังสือทั่วไป และ [www.compassnlp.com](http://www.compassnlp.com) [www.facebook.com/compassnlpworld](https://www.facebook.com/compassnlpworld)